



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๒๗๔๐

ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/ว ๑๖๔๘๔ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๘๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพัฒน์พงษ์ สมิติพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ที่ ๒๘๑๕/๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าโครงการพัฒนาสวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าโครงการพัฒนาสวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) พัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์

(นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นายสิทธิชล เสือปรารงค์)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ **๒๗๑** ลงวันที่ **๑๔** สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	รักษาการในตำแหน่ง		ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่ วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัด			ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัด					
๑	นายรังสรรค์ ขอมผล	นักวิชาการป่าไม้ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ช่วยปฏิบัติงานราชการสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ อีกรุ่นที่หนึ่ง	วิชาการ ประเภท	ชำนาญการพิเศษ	รักษาการในตำแหน่ง	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	-	-	-	นับตั้งแต่วันที่ ไป	เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง ไม่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานราชการ ในตำแหน่ง
							จำนวน ๑ ราย					